

อนิกซ์ฯ มอบทุนการศึกษาแก่ศูนย์ฝึกอบรม HCTC ปั้นเยาวชนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงป้อนตลาดท่องเที่ยว



กรุงเทพฯ ประเทศไทย 6 กรกฎาคม 2558 – อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป สนับสนุนศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร (HCTC) ด้วยการมอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือเยาวชนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงผู้ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมบริการที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอด ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือขององค์กรพัฒนาเอกชนสองแห่ง ได้แก่ สถาบันยุโรปเพื่อความร่วมมือและพัฒนา (IECD) ประเทศฝรั่งเศส และมูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก(TBCAF)

ในเบื้องต้น อนิกซ์ฯ ภายใต้มูลนิธิอนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิตในเครือโรงแรมอมารี จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนนักเรียนของศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร (HCTC) จำนวน 2 คน ในปีการศึกษาแรก (มิถุนายน 2558 – พฤษภาคม 2559) โดยโครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิตถือเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเครือโรงแรมอมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและมอบโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ด้อยพัฒนาในกรุงเทพฯ รวมถึงพื้นที่ห่างไกลอื่นๆ ในประเทศไทย

ในอนาคตอนิกซ์ฯ อยู่ในระหว่างการพูดคุยกับศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร (HCTC) ในการให้การสนับสนุนผ่านทางโปรแกรมอาสาสมัครชาวอนิกซ์ฯ โดยอาสาสมัครจะทำงานอย่างใกล้ชิดในการนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไปฝึกสอนและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการจัดเลี้ยงให้กับทั้งคุณครูและนักเรียนของศูนย์ฝึกอบรมฯ

นายปีเตอร์ เฮนลีย์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “การศึกษาและการพัฒนาทักษะ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของเยาวชน ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาส พวกเรามีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้พวกเขาได้รับโอกาสในการ

เรียนรู้และฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในธุรกิจบริการของเรา เพื่อให้พวกเขามีโอกาสที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคต”

###

เกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร (HCTC)

ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร คือโรงเรียนอาชีวศึกษาด้านการโรงแรมที่ไม่แสวงหากำไรตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอด ประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ให้การศึกษแก่เยาวชนไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงโดยสร้างโอกาสเพื่อให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างขึ้นในปี 2551 โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันยุโรปเพื่อความร่วมมือและพัฒนา (IECD) ประเทศฝรั่งเศส และมูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก (TBCAF) ศูนย์แห่งนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการและงานจัดเลี้ยง

เกี่ยวกับ ออนิกซ์

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทบริหารจัดการแบรนด์โรงแรมชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก โดยบริหารสี่แบรนด์ที่แตกต่างและโดดเด่นทางด้านบริการ นั่นคือ ซัฟฟรอน อมารี โอโซ และซามา พร้อมตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว จากรากฐานการบริหารการโรงแรมที่มั่นคงในประเทศไทย ออนิกซ์นำเสนอบริษัทบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ครอบคลุมแถบมหาสมุทรอินเดีย อ่าวอาหรับและเอเชียแปซิฟิก สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.onyx-hospitality.com

จากภาพ (ซ้าย-ขวา): นางสาวลิสสา ทอมมัส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป นายพีระศักดิ์ โมมิน ผู้อำนวยการแผนกการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป นายปีเตอร์ เฮนลี่ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป นายไซมอน มาร์ติน ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร (HCTC) และนางสาวทวิรัตน์ จารุพัฒนาพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป